

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 36)

การเมือง

อิหร่าน : ความช่วยเหลือมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์เป็นรางวัลของอเมริกาที่มอบให้กับไซออนิสต์

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านถือว่าการอนุมัติของวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่เป็นเงินช่วยเหลือจำนวน 14,000 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นรางวัลของประเทศแก่เนทันยาฮูและเหล่ามือสังหารของระบอบไซออนิสต์ในการสู้รบที่ไม่เท่าเทียมในฉนวนกาซา

ฯพณฯ นาเซอร์ กันอานี ได้เขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก X ว่า การอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ระบอบไซออนิสต์ในวุฒิสภาของประเทศนี้ “คือเงินจากกระเป๋าของผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน” หมายความว่า เนทันยาฮูและเหล่ามือสังหารของระบอบไซออนิสต์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุของการสู้รบที่ไม่เท่าเทียมกันในฉนวนกาซาที่ได้สังหารพลเรือน ชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ในทุกๆ วัน จะได้รับเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นรางวัลตอบแทน

ฯพณฯ นาเซอร์ กันอานี กล่าวเสริมว่า มีเพียงโครงสร้างที่คอร์รัปชันและเผด็จการที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการฆ่าผู้คนเท่านั้นที่สามารถทุ่มเงินมากมายในการฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้

รัฐบาลอเมริกันได้เพิ่มความช่วยเหลือรอบด้านต่อระบอบไซออนิสต์นับตั้งแต่การเริ่มสงครามของระบอบไซออนิสต์ต่อฉนวนกาซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์, กระสุน และระเบิดทุกชนิด และแม้กระทั่ง โจ ไบเดน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้เดินทางไปยังดินแดนที่ถูกยึดครองและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทลอาวีฟในวันแรกๆ ของสงครามนี้ เพื่อแสดงการสนับสนุนการก่ออาชญากรรมของไซออนิสต์ในฉนวนกาซา

พิธีเฉลิมฉลองวันชาติอิหร่านจัดขึ้นในประเทศไทย

พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามและวันชาติอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยเข้าร่วมประมาณ 500 คน อาทิเช่น ประธานรัฐสภา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทางการทูตระหว่างประเทศ, ตัวแทนมหาวิทยาลัย, สื่อมวลชน, ผู้ประกอบการบริษัทด้านเศรษฐกิจ และชาวอิหร่านที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ในพิธีนี้ เริ่มด้วยการขึ้นสรวงหนึ่งเพื่อไว้อาลัยเหยื่อจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของระบอบไซออนิสต์ใน
ฉนวนกาซา ฯพณฯ ซัยยิด เรซา โนบักดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย
กล่าวถึงชัยชนะของการปฏิวัติฯ คือ จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอิหร่าน ซึ่งนำไปสู่เอกราชและการ
ปลดปล่อยอิหร่านจากอิทธิพลของมหาอำนาจ

ฯพณฯ ซัยยิด เรซา โนบักดี กล่าวไว้ว่า แม้อิหร่านจะเผชิญกับการคว่ำบาตรอันโหดร้ายในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมาในบางด้าน แต่อิหร่านเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศชั้นนำของโลกในด้านนาโนเทคโนโลยี,
เทคโนโลยีชีวภาพ, การบินและอวกาศ, การผลิตและการปล่อยดาวเทียม, เซลล์ต้นกำเนิด, การผลิตหุ่นยนต์,
ศัลยกรรม, วิชาการด้านนิวเคลียร์, การผลิตโดรน, การผลิตเหล็ก และซีเมนต์ เป็นต้น

วิทยากรในพิธีอีกท่าน คือ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย ซึ่งได้แสดงความยินดีกับ
ชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามฯ โดยเน้นถึงประวัติศาสตร์และภูมิหลังที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
ประเทศนับตั้งแต่การเยือนของเชค อะหมัด กุมมีย์ สู่อาณาจักรสยาม พร้อมทั้งขอบคุณสาธารณรัฐอิสลามแห่ง
อิหร่านอย่างจริงใจสำหรับการช่วยเหลือตัวประกันไทยในฉนวนกาซา และยังสามารถเรียกร้องให้ขยายความสัมพันธ์
ทวิภาคีระหว่างกันอีกด้วย

ในอีกส่วนหนึ่งของพิธีนี้ มีการจัดแสดงวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของอิหร่านในด้านต่างๆ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากผู้ชม และยังสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานวัฒนธรรมและหัตถกรรมของ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ณ สถานที่จัดงานอีกด้วย

เศรษฐกิจ

การดำเนินโครงการน้ำและไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอิหร่านใน 50 ประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอิหร่านประกาศว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมน้ำและไฟฟ้าของ
อิหร่านมีบทบาทในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และกล่าวว่า: อุตสาหกรรมน้ำและไฟฟ้าของประเทศได้ก้าวไปสู่
การพึ่งพาตนเองแล้ว

ฯพณฯ อะลีอักบาร เมฮ์รอเบียอน เน้นย้ำว่า อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในด้านวิศวกรรมน้ำ
ปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศเพื่อนบ้าน
จำนวนมากยังต้องการบริการของอิหร่านอีกด้วย และเรามีบริษัทที่มีศักยภาพความสามารถจำนวนมากในภาค
ส่วนวิศวกรรมนี้

ฯพณฯ เมะฮ์รอเบียฮอน กล่าวว่า: อิหร่านครองอันดับหนึ่งในภูมิภาคในด้านการส่งออกบริการด้านเทคนิค และวิศวกรรมด้านน้ำและไฟฟ้า และสิ่งนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของบรรดาผู้เชี่ยวชาญของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการเยือนเยือน Raghun ในทาจิกิสถาน ว่า: โครงการเขื่อนส่วนใหญ่นี้สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอิหร่าน และผู้ว่าจ้างโครงการนี้พอใจกับคุณภาพและราคาของอิหร่านเป็นอย่างมาก และนี่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ

จากข้อมูลของ ฯพณฯ เมะฮ์รอเบียฮอน กำลังการผลิตไฟฟ้าในอิหร่านมีมากกว่า 90,000 เมกะวัตต์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศก็ดำเนินการ โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรชาวอิหร่านเช่นกัน

บริษัทฐานองค์ความรู้ของอิหร่านมากกว่า 1,000 แห่งมีบทบาทในอุตสาหกรรมน้ำและไฟฟ้า ซึ่งสามารถร่วมมือกับบริษัทต่างชาติในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและกังหัน

อิหร่านสร้างเครื่องปฏิกรณ์โอโซนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำดื่ม

อิหร่านได้ผลิตเครื่องปฏิกรณ์โอโซนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะสร้างฟองนาโนโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม

รองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย รุซูลลอฮ์ เคะกอณี ฟิรูซออบอดี กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์ไฮเทคพื้นบ้านซึ่งจะให้บริการแก่ผู้คนจำนวน 320,000 คน ซึ่งจริงๆ แล้วคำว่า เครื่องปฏิกรณ์โอโซน เป็นชื่อเรียกรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ผสมโอโซนซึ่งสามารถจัดปัญหาเรื่องรสชาติและกลิ่นในน้ำลงได้

การบำบัดน้ำโอโซนเริ่มต้นด้วยการสร้างโอโซนในเครื่องกำเนิดโอโซน จากนั้นโอโซนจะถูกฉีดเข้าไปในน้ำ และเริ่มการออกซิไดซ์ทันที และจะกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และโลหะ

เนื่องจากฟองโอโซนนาโนมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ก๊าซโอโซนจะละลายในของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานด้านต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำและการฆ่าเชื้อโรค

อิหร่านเผชิญหน้าการแข่งขันกับเวลาเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในประเทศ ซึ่งสถานะการขาดแคลนน้ำในประเทศนี้ถือเป็นการขาดแคลนน้ำที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยการศึกษาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่ไหลบ่าจากหิมะจะลดลงร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2573

ทางการอิหร่านได้ทำงานอย่างหนักในโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ รวมถึงโครงการที่ประหยัดการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและแผนการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่ล้ำสมัย

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 มีรายงานพบว่าอิหร่านได้เปิดตัวโรงบำบัดน้ำใหม่ 12 แห่ง และโรงบำบัดน้ำเสีย 24 แห่งในช่วง 2 ปีจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ข่าวสารอื่นๆ

อิหร่านส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งที่ 3 ไปยังฉนวนกาซา

อิหร่านส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งที่ 3 ไปยังฉนวนกาซา หัวหน้าสมาคมเลี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน (IRCS) กล่าวว่าในขณะที่วิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในดินแดนที่ถูกปิดล้อมท่ามกลางสงครามทำลายล้างของอิสราเอล

นายโคลิแวนด์ กล่าวว่า เรือลำหนึ่งที่ได้เต็มไปด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับพลเรือนในฉนวนกาซาเพิ่งออกจากท่าเรือของอิหร่านและแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ทั้งนี้ นายโคลิแวนด์ กล่าวว่า สิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวประกอบไปด้วยอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรค เต็นท์ ผ้าห่ม และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจนถึงขณะนี้ชาวอิหร่านได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า 10,000 ตันแก่ IRCS สำหรับประชาชนในฉนวนกาซา ซึ่งเขากล่าวว่า “ไม่เคยมีมาก่อน” และเสริมว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกำลังทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ฉนวนกาซา

นายโคลิแวนด์ กล่าวว่า นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในพื้นที่นี้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมามีอิหร่านได้ส่งเรือ 2 ลำและเครื่องบิน 1 ลำบรรทุกความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาแล้ว

เรือลำแรกที่ส่งไปเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งได้รับจากการบริจาคสาธารณะของอิหร่าน ได้ออกเดินทางไปยังฉนวนกาซา หลังจากที่สินค้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมลำแรกของอิหร่านที่ส่งไปในเดือนตุลาคม ถูกหยุดเพื่อถ่ายโอนโดยกองกำลังอิสราเอลในอียิปต์

หัวหน้าองค์กรด้านมนุษยธรรมย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการปิดเส้นทางเข้าสู่ฉนวนกาซา ซึ่งจำกัดจำนวนรถบรรทุกที่บรรทุกความช่วยเหลือ การเข้าสู่ดินแดนที่ถูกปิดล้อม และข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม ทำให้สภาพด้านมนุษยธรรมเกิด “หายนะ” และเลวร้ายลง

โครงการอาหารโลก (WFP) ประมาณการว่าร้อยละ 93 ของประชากรเผชิญกับระดับวิกฤติของความอดอยากหิวโหยในฉนวนกาซา

นักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางมาอิหร่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 52

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอิหร่านประกาศจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ของอิหร่าน (21 มีนาคม 2566 ถึง 20 มกราคม 2567) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ฯพณฯ อาลีอัศการ์ ซอลบอพิยอน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอิหร่าน กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 ว่า ในช่วงเวลานั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาอิหร่าน 5,400,000 คน และทางอิหร่านได้มีการจัดเตรียมโปรแกรมพิเศษกว่า 50 รายการ สำหรับช่วงเวลาของนิทรรศการนี้ และเหล่า influencer 20 คนได้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อผลิตเนื้อหาในด้านการท่องเที่ยว

ฯพณฯ อาลีอัศการ์ ซอลบอพิยอน ยังกล่าวอีกว่า ในนิทรรศการนี้ พื้นที่ 1,300 ตารางเมตรมีไว้สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ และมีโรงพยาบาล 70 แห่งเข้าร่วมในนิทรรศการนี้ด้วย

รองประธานฝ่ายการท่องเที่ยวยังกล่าวถึงการเข้าร่วมของ 12 ประเทศ และการเยี่ยมชมของคณะผู้แทน 13 คน และบริษัทต่างชาติ 68 แห่ง ที่เข้าร่วมนิทรรศการครั้งนี้

ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ให้กับ ยัซด์ ซึ่ง เป็นเมืองหลวงด้านการท่องเที่ยวแห่งปี ค.ศ. 2024

เช่นเดียวกันนี้ เลขานุการการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โลกหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวกันดอวัน (Kandavan) ให้กับผู้ว่าการแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันตก อีกด้วย

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน





อชอดีทาวเวอร์ (Azadi Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของเมืองเตหะรานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh